



ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบการควบคุมและการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด

ด้วย คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติ รับทราบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการควบคุมและการบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหนังสือสั่งการที่กำหนด และให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ตามที่ราชการกำหนดไว้ด้วย เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีรายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดในภาพรวม ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเหมาะสม ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้

๑. ตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน แล้วให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำข้อมูลหลัก สินทรัพย์โดยระบุว่าสินทรัพย์อยู่ที่หน่วยงานใด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้เรียกรายงานสินทรัพย์ดังกล่าว ส่งให้หน่วยงานภายในจังหวัดที่ใช้หรือดูแลทรัพย์สินนั้นยืนยันข้อมูลเป็นประจำทุกปี

๒. กรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีความประสงค์จะโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ตลอดจนให้มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนในการใช้และดูแลทรัพย์สินนั้น ให้ดำเนินการตามแนวทาง หนังสือของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๐๙๗๓๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการบันทึกบัญชีการโอนทรัพย์สินตามหนังสือของกรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนครเชตต์ สุทธปรีดา)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๒๑ ๘๘๘๑

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๒